

Yêu cầu bảng câu hỏi (đối với những người mang thai khoảng 6 đến 7 tháng)

Thông tin thông báo mang thai được hệ thống tự động trích xuất và gửi đi khoảng 6 ~ 7 tháng mang thai.

Thành phố Kawasaki đang nỗ lực hỗ trợ liên tục việc mang thai, sinh con và nuôi dạy con cái.

Trong dự án hỗ trợ sinh con và nuôi dạy trẻ, chúng tôi yêu cầu phụ nữ mang thai từ 6 đến 7 tháng tuổi điền vào bảng câu hỏi và chúng tôi sẽ liên hệ với những người có bất kỳ câu hỏi nào hoặc những người khác mà chúng tôi thấy cần thiết. Các cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện bởi từng văn phòng phường/văn phòng chi nhánh hoặc bởi Hiệp hội Điều dưỡng Thành phố Kawasaki, một hiệp hội kết hợp lợi ích công cộng.

Nếu bạn muốn được phỏng vấn, vui lòng chọn tùy chọn của bạn trong bảng câu hỏi. Vào một ngày sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các chi tiết của cuộc phỏng vấn tại đây.

■ Làm thế nào để trả lời

Câu trả lời bảng câu hỏi từ một trang web chuyên dụng

(Bạn có thể truy cập từ mã hai chiều bên phải)

*Nếu khó trả lời trực tuyến, vui lòng liên hệ với tổng đài ở mặt sau vì có thể trả lời qua thư.



■ thời hạn trả lời

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày giao hàng

*Nếu chúng tôi không thể xác nhận câu trả lời cho bảng câu hỏi, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

■ Những người không tiếp tục mang thai

Chúng tôi cũng gửi bảng câu hỏi này đến những người không tiếp tục mang thai, bao gồm cả thai chết lưu và sảy thai. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng hợp tác với bảng câu hỏi (không bắt buộc phải trả lời các mục liên quan đến mang thai và sinh nở).

Ngoài ra, thành phố Kawasaki đã lập một trang web cung cấp thông tin về các nhóm hỗ trợ,... với hy vọng có thể giúp xoa dịu cảm giác đau lòng của mọi người, vì vậy hãy tham khảo khi cần thiết.



Trang web thành phố Kawasaki

「Dành cho những người từng bị sảy thai hoặc thai chết lưu」

- Những người chưa nhận đơn quà hỗ trợ sinh con hoặc chưa nhận được tiền Thành phố Kawasaki đã bắt đầu cung cấp 50.000 yên như một món quà hỗ trợ sinh nở cho những người thuộc các đối tượng sau như một phần của dự án hỗ trợ sinh nở và chăm sóc trẻ em. Nếu bạn chưa áp dụng, xin đừng quên áp dụng. Ngoài ra, những người đã nộp đơn và nhận được ở các thành phố khác không đủ điều kiện.

【Đối tượng được hỗ trợ sinh con】

Về nguyên tắc, những người đã nộp thông báo mang thai cho thành phố Kawasaki. (Bao gồm cả những người bị thai chết lưu hoặc sảy thai và những người chuyển đến Thành phố Kawasaki mà không nhận được quà hỗ trợ sinh nở sau khi gửi thông báo mang thai ở thành phố khác.)

• Những người không có hướng dẫn quà tặng hỗ trợ sinh nở • Những người bị mất hoặc không biết về quà tặng hỗ trợ sinh nở

→ Vui lòng liên hệ tổng đài bên dưới.

• Những người đã nộp đơn xin quà hỗ trợ sinh con nhưng chưa nhận được tiền

→ Xin lưu ý rằng có thể mất một thời gian để nhận được tiền (tối đa 3 tháng sau khi đăng ký).

- Thông tin liên lạc

Trung tâm tổng đài Dự án hỗ trợ sinh con và nuôi trẻ nhỏ thành phố Kawasaki
(Ngày thường từ 8:30 đến 17:15)

0120—123—004

- Địa chỉ tư vấn các loại liên quan đến nuôi dưỡng con, tăng trưởng và phát triển của trẻ

(Vấn đề về nuôi trẻ nhỏ nói chung) Ngày thường từ 8:30 đến 17:00

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Kawasaki 044-201-3214

○Phụ trách về hỗ trợ của khu vực Trạm Y tế và Phúc lợi khu vực Daishi 044-271-0145

○Phụ trách về hỗ trợ của khu vực Trạm Y tế và Phúc lợi khu vực Tajima 044-322-1978

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Saiwai 044-556-6648

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Nakahara 044-744-3308

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Takatsu 044-861-3315

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Miyamae 044-856-3302

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Tama 044-935-3264

○Phòng hỗ trợ khu vực Trung tâm hỗ trợ bảo vệ khu vực UBND Quận Asao 044-965-5234

(Vấn đề về mang thai, sinh con, v.v...) Ngày thường từ 10:00 đến 16:00

○Tổ chức Hiệp hội hộ sinh thành phố Kawasaki 044-819-4635

(Thông tin về nuôi trẻ nhỏ)

○Ứng dụng nuôi trẻ nhỏ Kawasaki

• Ứng dụng nuôi trẻ nhỏ Kawasaki là một ứng dụng cung cấp một cách nhanh chóng các thông tin hữu ích, hay các sự kiện của thành phố, thông tin về khám sức khỏe và tiêm phòng trong quá trình từ khi mang thai đến khi chăm sóc trẻ, đồng thời có thể giúp bạn lưu lại các hoạt động của con cái và gia đình mình. Hãy cài đặt để sử dụng nhé!



iOS



Android

Văn phòng tương lai trẻ em thành phố Kawasaki Văn phòng hỗ trợ và đối phó với lạm dụng và trẻ em

Bộ phận sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Địa chỉ: 1 banchi, phường Miyamoto, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki